

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 24-30 ตุลาคม 2561

### ข้าวหอมมะลิปรับขึ้น เฉลี่ย 13,000 บาทต่อตัน ปีทองเกษตรกรขายได้ราคา แะทยอยเก็บเกี่ยว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวระหว่างการนำคณะผู้ส่งออกลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามผลผลิตข้าวนาปี 2561/62 และข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ว่า จากการที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตข้าวในครั้งนีพบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การเก็บเกี่ยวก็ล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในช่วงนี้ออกมาน้อย และค่อยๆทยอยออกมาสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ย 13,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นปีทองของเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ราคา ดังนั้น จึงต้องการให้เกษตรกรชะลอและทยอยเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ข้าวออกมาพร้อมมากเกินไป ซึ่งจะทำให้โรงสี ผู้ส่งออกรับซื้อไม่ไหวและจะมีผลกระทบต่อราคาข้าว ลดลง

“การเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันรวดเร็วมากขึ้น เพราะเกษตรกรใช้รถเกี่ยวมาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวทำให้ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งต่างจากอดีตมากที่กว่าจะเก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งต้องใช้เวลา และนอกจากนี้ประเมินว่าข้าวเปลือกหอมมะลิในปีนี้อาจอยู่ที่ 7-8 ล้านตันและจะแบ่งขายในประเทศและต่างประเทศ และหากเกษตรกร ทยอยเก็บเกี่ยว และเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง ค่อยๆทยอยออกสู่ตลาด เชื่อว่าในอีก 3 เดือนราคา ก็จะปรับเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกษตรกรขายได้ราคา”

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่หลายพื้นที่ภาคอีสานประสบปัญหานั้น เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินได้ว่าผลผลิตที่ออกมานั้นจะอยู่ในปริมาณเท่าไร เนื่องจากต้องรอหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเป็นผู้ประเมินและชี้แจงตัวเลขให้รับทราบ แต่จากการสำรวจและลงพื้นที่ติดตามผลผลิตข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน คาดว่าผลผลิตข้าวนาปี จะมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าลดลงแต่ไม่มาก เพราะพื้นที่ที่ภัยแล้งไม่ได้กระจายทุกพื้นที่ แต่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่เท่านั้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนที่เห็นภาพชัดเจน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในช่วงที่ข้าวหอมมะลิทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ส่งออกยังได้มอบตาข่ายสำหรับตากข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้เพื่อตากข้าวในการลดความชื้น เพราะหากความชื้นยิ่งน้อย ราคาข้าวที่เกษตรกร ก็จะยิ่งขายได้ราคา รวมไปถึงสนับสนุนโครงการของภาครัฐในโครงการจำนำยุ้งฉาง อีกทั้ง ก็ยังติดตามการพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่อีกด้วย เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้คุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิไทยลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดและผู้นำเข้าซึ่งชื่นชอบข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้น จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรช่วยกันรักษาคุณภาพข้าวกัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### “พาณิชย์” คาดส่งออกข้าวโค้งสุดท้ายสดใส หลังออร์เดอร์ทะลัก ค้างส่งมอบ รอแข่งประมูล มั่นใจทั้งปี

11 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.) จะยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำ

ให้เป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปี 2561 ที่ประเมินไว้ที่ 11 ล้านตันจะทำได้แน่นอน เพราะตัวเลขการส่งออกเกือบ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 ต.ค.2561 ทำได้แล้ว 8.932 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.71% คิดเป็นมูลค่า 4,606 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21.20% และคิดเป็นเงินบาท 147,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.56%

ปัจจัยที่จะทำให้การส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้า มาจากไทยยังมีค้างส่งมอบข้าวภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนในงวดที่ 6 ภายใต้สัญญา 1 ล้านตัน เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 1 แสนตัน มูลค่า 1,400 ล้านบาทอยู่ คาดว่าจะส่งมอบได้เสร็จภายในกลางเดือนพ.ย.2561 และยังสามารถมีหนังสือถึงจีน เพื่อเร่งรัดให้เจรจาเรื่องราคาและการส่งมอบข้าว 1 แสนตันงวดที่ 7 ด้วย หากตกลงกันได้ ก็จะช่วยกระตุ้นการส่งออกได้

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าไทยจะชนะการประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ โดยปีนี้ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าเปิดประมูล 3 ครั้งๆ ละ 2.5 แสนตัน รวม 7.5 แสนตัน โดยเปิดประมูลครั้งแรกไปแล้ววันที่ 18 ต.ค.2561 กำหนดส่งมอบเดือนพ.ย.2561 ซึ่งไทยชนะประมูล 1.8 หมื่นตัน เวียดนาม 2.8 หมื่นตัน ส่วน 2 ครั้งหลัง กำหนดส่งมอบภายในมี.ค.2562 โดยฟิลิปปินส์น่าจะเปิดประมูลอีกในเร็วๆ นี้ โดยนำข้าวที่ยังไม่ครบจากครั้งที่ 1 มาเปิดประมูลด้วย และยังขายข้าวให้กับญี่ปุ่นที่เปิดประมูลมาตั้งแต่ก.ค.-ต.ค.2561 ได้กว่า 8.7 หมื่นตัน

“นอกจากการส่งมอบข้าวภายใต้สัญญาจีทูจี และแนวโน้มที่ไทยจะชนะประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ ยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากตลาดต่างๆ เข้ามายังภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวเปลือกของไทยที่กำลังออกสู่ตลาด ที่จะมีราคาสูงขึ้น โดยล่าสุดราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 7.6-7.7 พันบาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1.4-1.7 หมื่นบาท ขณะที่ราคาส่งออก FOB ข้าวขาวตันละ 413 เหรียญสหรัฐ และข้าวหอมมะลิตันละ 1,114 เหรียญสหรัฐ” นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดข้าวไทย กรมฯ มีแผนที่จะจัดประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ การจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวไปเจรจากับผู้นำเข้าฮ่องกง และเชิญผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงมาเจรจาซื้อขายข้าวกับผู้ส่งออกไทย การจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาขยายตลาดข้าวไทยที่สิงคโปร์ ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐฯ แคนาดา แอฟริกา และโอเชียเนีย การเข้าร่วมงานไบโอฟาซ 2019 ที่เยอรมนี งาน Sial ที่ปารีส ส่วนในประเทศมีกำหนดจัดงานไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชันในปี 2562 เป็นต้น

ส่วนกรณีข้าวอังกอร์ของกัมพูชาและข้าวหอมเวียดนาม ได้ลำดับที่ 1 และ 2 ในการประกวดข้าวดีเด่นของโลกปี 2561 และข้าวหอมมะลิไทยได้อันดับ 3 นั้น การตัดสินใจขึ้นอยู่กับรสนิยมของกรรมการเป็นหลัก ที่ใช้เกณฑ์ตัดสิน ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่าง แต่ไม่ได้สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของข้าว โดยข้าวหอมมะลิไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา Commerce News Agency

**พาณิชย์ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้เป็นตามเป้า หลังล่าสุดอยู่ที่ 8.9 ล้านตัน แนวโน้มช่วงที่เหลือสดใสตามความต้องการตลาดตปท.**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เชื่อมั่นว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2561 จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 11 ล้านตัน อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 ตุลาคม 2561 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.932 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.71% คิดเป็นมูลค่า 4,606 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือประมาณ 147,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.56% โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เบนิน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, จีน และแอฟริกาใต้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2561 ยังคงไปได้ดี โดยล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวให้ COFCO รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในงวดที่ 6 เป็นชนิดข้าวขาว 5% ปริมาณ 100,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะเร่งรัดเจรจากับ COFCO เพื่อส่งมอบข้าวงวดที่ 7 อีก 100,000 ตัน

นอกจากการส่งมอบข้าวให้ COFCO แล้ว ยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น โดยในปีฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวเป็นการทั่วไปรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 250,000 ตัน ปริมาณรวม 750,000 ตัน เริ่มเปิดประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 กำหนดส่งมอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะเปิดประมูลอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 22 พฤศจิกายน 2561 จนครบ 750,000 ตัน โดยในการประมูล 2 ครั้งหลังมีกำหนดส่งมอบข้าวภายในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งผลการประมูลครั้งแรกปรากฏว่า ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวได้ไม่ครบ 250,000 ตัน โดยมีผู้ชนะการประมูลเพียง 2 ประเทศ ปริมาณรวม 47,000 ตัน คือ จากไทย 18,000 ตัน และเวียดนาม 29,000 ตัน จึงจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปอีกครั้ง เพื่อนำเข้าข้าวให้ครบตามปริมาณที่กำหนด

สำหรับญี่ปุ่น ได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561 และได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยปริมาณรวมกว่า 87,000 ตัน คิดเป็น 60% ของปริมาณรับซื้อข้าวทั้งหมด อีกทั้งตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอื่นๆ ยังมีการสั่งซื้อข้าวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวของไทย และราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวปริมาณมากอย่างต่อเนื่องมารองรับผลผลิตข้าวฤดูนาปีที่กำลังออกสู่ตลาด ทำให้ระดับราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

นายอดุลย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการประกวดข้าวดีเด่นของโลก (The World's Best Rice Award) ที่ปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยได้ลำดับที่ 3 ส่วนข้าวฮังเกอร์ของกัมพูชาและข้าวหอมเวียดนามได้ลำดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับนั้น การประกวดดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Rice Trader องค์กรเอกชนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งใช้วิธีการตัดสินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและพ่อครัวที่มีชื่อจากสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ เป็นกรรมการ และใช้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น, รสชาติ, ความเหนียวนุ่ม และรูปร่าง ดังนั้น การตัดสินจึงขึ้นอยู่กับรสนิยมของกรรมการเป็นหลักด้วย ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงด้านคุณภาพที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยสามารถครองแชมป์ข้าวดีเด่นโลกได้มากที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 10 ครั้ง จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นที่นิยมและต้องการในตลาดโลก จะเห็นได้จากที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิไทยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการซื้อแต่ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยปีการผลิต 60/61 มีค่อนข้างจำกัด

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นรักษาคุณภาพและดูแลมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวดต่อไป รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าว กข43 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อสร้างโอกาสและตลาดใหม่ๆ ให้กับข้าวไทยต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ผู้ส่งออกหัวนี้! คู่ค้าหนีซื้อ "ข้าวหอมกัมพูชา"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงกรณีที่ว่า "ข้าวหอมของกัมพูชา" ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ ว่า ต้องยอมรับตลาดให้ความสนใจกับข้าวหอมมะลิของกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งมีโควตาพิเศษให้กับข้าวหอมมะลิกัมพูชาสำหรับนำเข้าไปจีนปีละ 2 แสนตัน ซึ่งตลาดที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะ เป็น ตลาดจีน สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ล้วนเป็นตลาดใหญ่ของไทยและนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิ

ดังนั้น ในอนาคตหากไทยยังไม่ปรับปรุงเรื่องพันธุ์ข้าว อาจสูญเสียตลาดนี้ไปได้ เพราะราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาถือว่าถูกกว่าไทยมาก โดยราคาข้าวหอมมะลิของกัมพูชาอยู่ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอมมะลิไทยราคาอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"ห่วงว่าลูกค้าอาจจะหันไปซื้อข้าวหอมมะลิจากคู่แข่งมากขึ้น ส่วนราคาข้าวหอมมะลิเวียดนามอยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งการทำตลาดในอนาคตก็อาจจะยากมากขึ้นสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"

สำหรับปริมาณส่งออกเทียบคู่แข่งในปีนี้ พบว่า ไทยมีปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง 20% จากส่งออก 2 ล้านตัน ปัจจุบัน ส่งออกไป 1.6 ล้านตัน กัมพูชาส่งออก 5-6 แสนตัน และเวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นมา 2 ล้านตัน จากเดิมส่งออกเพียงหลักหมื่นเท่านั้น หากไทยไม่ทำอะไร ก็จะมีผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิไทย เพราะคู่แข่งต่างมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว มีการดูแลผลผลิตมากขึ้น ความนิยมข้าวหอมมะลิกัมพูชาจะมีมากขึ้นหลังจากนี้ไป

"ถ้าข้าวหอมมะลิไทยราคาสูงกว่ากัมพูชาและเวียดนาม เชื่อว่าลูกค้าหันไปซื้อข้าวกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่เคยซื้อข้าวหอมมะลิไทยปีละ 4 แสนตัน ก็อาจจะหันมาซื้อข้าวหอมจากกัมพูชามากขึ้น"

ดังนั้น ถ้าไทยไม่พัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ข้าวของเรา ใน 2-3 ปี เราอาจจะถูกกัมพูชาแย่งตลาด และขึ้นเป็นเบอร์ 1 แทนไทยได้ น่าเป็นห่วงสำหรับข้าวไทยในอนาคต ซึ่งเราเองได้มีการเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานภาครัฐถึงปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว โดยเฉพาะความหอมของข้าวที่ลดลง หรือแม้แต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่ยังมีการพัฒนาไม่หลากหลาย รวมไปถึงภาคการผลิตการเก็บเกี่ยวที่ยังไม่มีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ความหอมของข้าวไทยมีน้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## นายกฯ สั่ง"วิษณุ"หารือเกษตรฯ-พาณิชย์ ดัน พ.ร.บ.ข้าว

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ ข้าวพ.ศ...(พ.ร.บ.ข้าว) ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ ร่างพ.ร.บ.ฯ โดยให้เหตุผลว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลก มูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี แต่มีชาวนาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 16-20 ล้านคน มีแนวโน้มเป็นชาวนาสูงวัยและยังยากจน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ข้าว ต้องมีการเชื่อมโยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันทั้งหมด โดยจะดูแลกระบวนการผลิต และกฎหมายที่ว่าด้วยการค้าขายข้าว อาทิ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2509 พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พ.ร.บ.

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2552 พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 พ.ร.บ.การค้าข้าวพ.ศ.2489 และพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

“ร่างพ.ร.บ.ข้าว ที่สนช.เสนอ ต้องมีการขึ้นทะเบียนตลอดห่วงโซ่การผลิต ไปจนถึงการส่งออกข้าว นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายเข้าไปร่วมดู เพราะ สนช.มีเจตนาดี แต่นายกรัฐมนตรีห่วง เรื่องของการทับซ้อน โดยกำชับให้เร่งดำเนินการก่อนการเลือกตั้งจะมาถึง ดังนั้น ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องร่วมประชุมในเรื่องของความทับซ้อนกฎหมายกับรองนายกรัฐมนตรี ต่อไป” นายลักษณะกล่าวและว่า พ.ร.บ.ข้าว ที่ร่างมาโดย สนช.มีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ตั้งแต่กระทรวงเกษตรฯ กรมการค้าข้าว ขาวนา ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เครือข่ายขาวนา โรงสีข้าว ผู้รับซื้อข้าวเปลือก ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก และผู้รับจ้างทำนา ซึ่งจะส่งผลดีต่อเครือข่ายขาวนา จะมีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว มีอำนาจในการต่อรอง และเข้าถึงสิทธิในการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม  
ที่มา มติชนออนไลน์

### **คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) เห็นชอบกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่**

นายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ณ กรมการค้าข้าว ว่า ที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่ ผลผลิต 7.567 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นรายชนิดข้าว รายจังหวัด และรายอำเภอ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 8.03 ล้านไร่ และนอกชลประทาน 3.33 ล้านไร่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสจคจากเดิม 30.524 เป็น 34.034 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงปรับเป้าหมายการผลิตข้าวจากเดิม 33.422 เป็น 34.993 ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อให้การผลิตข้าวสมดุลกับความต้องการทางการตลาด ต้องปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 13.99 ล้านไร่ ผลผลิต 9.26 ล้านตันข้าวเปลือก แต่มีโครงการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 3 โครงการ พื้นที่ 2.244 ล้านไร่ (โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เป้าหมาย 0.2 ล้านไร่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย 0.044 ล้านไร่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป้าหมาย 2 ล้านไร่)

สำหรับการวางแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 รวมทั้ง 2 รอบ พื้นที่ 70.59 ล้านไร่ ผลผลิต 32.97 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้ได้ปริมาณผลผลิตข้าวต่ำกว่าความต้องการตลาด (34.03 ล้านตันข้าวเปลือก) จำนวน 1.06 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งถือเป็นการวางแผนการผลิตข้าวที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวไม่ให้มากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนโยบายให้มีการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการตลาด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) ในช่วงระหว่างการทำงานโครงการ และช่วงสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

สามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลภาพรวม ดำเนินการลดพื้นที่นาปรังได้ (ผ่านการรับรองสิทธิ์ของ คณะกรรมการ) 473,797.25 ไร่ หรือร้อยละ 37.90 ของเป้าหมาย สูงกว่าปี 2559/60 ที่ดำเนินการได้ 369,726 ไร่ อยู่ 104,071.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.14 ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วม 58,505 ราย เกิด ผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทนจากการปลูกพืชหลากหลายที่สูงกว่าการปลูกข้าวนาปรังในบางชนิดพืช การให้ความรู้การผลิตพืชชนิดใหม่แก่เกษตรกร การตอบสนองแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยลดพื้นที่ นาปรัง 473,797.25 ไร่ ลดปริมาณข้าวเปลือก 305,047.51 ตัน เกษตรกรพึงพอใจต่อโครงการในด้านกระบวนการ ดำเนินงานและความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.93 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## **ชาวนาเฮ! กรมการข้าว ชวนร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์-GAP หวังป้อนตลาดโลก**

นายเกษมพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560-2564 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้ชาวนารายย่อยรวมกลุ่มพื้นที่ ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายในระยะเวลา 5 ปี

โดยวางเป้าหมายว่า จะมีผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ ประมาณ 6 แสนตัน และข้าวเปลือก GAP ประมาณ 10 ล้านตัน ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตข้าวจากทั้ง 2 โครงการนี้ส่งต่อไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยมี 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1. การรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าวที่เป็นโรงสีข้าว อุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้ส่งออกข้าวเพื่อการจับคู่ธุรกิจกับชาวนาที่ผลิตข้าวอินทรีย์และ GAP และทำ บันทึกรายชื่อชื้อขายข้าวทั้ง 2 ฝ่าย

2. การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มชาวนาหลังเก็บเกี่ยว ในราคาที่สูงสอดคล้องกับ คุณภาพ มีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป

3. การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าววงเงิน

นอกจากผู้ประกอบการค้าข้าวจะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยที่ไปรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มชาวนาแล้ว ยัง สามารถขอรับการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (EU) ได้อีกด้วย

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ โดยการรวมกลุ่มกันในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมได้ ตลอดทั้งปี รวมไปถึงสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย สำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหม่ ที่ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับระบุรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจับคู่ธุรกิจ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่เป็นโรงสีข้าว อุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือผู้ส่งออก ที่ได้รับอนุญาตในการประกอบการค้าข้าวอย่างถูกต้อง

2. หากเป็นธุรกิจโรงสีข้าว ต้องได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP, HACCP หรือ ISO 22000 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า และมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร

3. กรณีมีความประสงค์ขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับธนาคารแล้ว และมีหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

สำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เคยทำบันทึกข้อตกลงซื้อข้าวอินทรีย์ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่ แต่ให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพร้อมกับรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจับคู่ธุรกิจด้วย ในการจับคู่ธุรกิจนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะเป็นหน่วยงานหลักในการเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มชาวนาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อข้าว หรือ MOU และเสนอให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจังหวัดจึงจะส่งใบสมัครและเอกสาร MOU ให้กรมการค้าข้าว เพื่อนำเสนอให้คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กรมการค้าข้าว [www.ricethailand.go.th](http://www.ricethailand.go.th) และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
*ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

XX

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากในช่วงนี้อุปทานข้าวในประเทศมีจำกัด เพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปรังเพิ่งสิ้นสุดลง ขณะที่คาดว่าความต้องการข้าวจากประเทศในแถบเอเชียจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ ซึ่งคาดว่าจะมีการซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับประเทศฟิลิปปินส์ จึงทำให้ผู้ค้าข้าวในประเทศต่างเร่งหาซื้อข้าวเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของการค้าตามปกติในช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงา เพราะราคาข้าวของเวียดนามสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่รายอื่นๆ

ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ของเวียดนามได้เริ่มหว่านข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (the winter-spring crop) แต่คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงในอีกสองเดือนข้างหน้าซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดภาวะแห้งแล้ง

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.64 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 350,000 ตัน มูลค่ากว่า 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

*ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com*

## ฟิลิปปินส์

สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าข้าวผ่านช่องทางของโครงการนำเข้าข้าว (PRD or Presyong Risonable Dapat) ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Department of Trade and Industry; DTI) จำนวน 350,000 ตัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่นำเข้าข้าวจะต้องนำข้าวที่นำเข้ามาขายในตลาดในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 38 เปโซ

ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบการนำเข้าผ่านช่องทางนี้ กระทรวงการค้าจะให้การรับรองต่อ NFA สำหรับผู้นำเข้า ภายใต้โครงการนี้ (PRD) และ NFA จะออกใบอนุญาตนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าที่กระทรวงการค้าได้พิจารณาแล้ว โดย ในขณะนี้ผู้ที่มีความสนใจจะนำเข้าในช่องทางนี้แล้ว 4 ราย เช่น Philippine Consumer Centric Traders Association, Robinsons Supermarket และ Puregold

ทั้งนี้ กระทรวงการค้าจะเปิดให้ผู้สนใจนำเข้าข้าวทั้งผู้นำเข้าเอกชนและผู้ค้าปลีกต่างๆมายื่นเสนอความ จ้างงคในการนำเข้าข้าว โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ยื่นก่อนและจะให้แต่ละรายนำเข้าข้าวได้สูงสุดรายละ 20,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานโดยอ้างอิงจากหนังสือเวียนของกระทรวงการค้า (Department of Trade and Industry) กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) องค์การอาหาร แห่งชาติ (National Food Authority; NFA) และสำนักงานบริหารจัดการสินค้าน้ำตาล (Sugar Regulatory Administration) ระบุว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ค้าปลีก ผู้ที่ใช้ข้าวในการผลิต และผู้นำเข้าที่เชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีก สามารถที่จะนำเข้าข้าวและน้ำตาลได้ ตราบใดที่สามารถนำมาจำหน่ายในประเทศได้ในระดับราคาที่รัฐบาลกำหนด ไว้ โดยข้าวจะกำหนดราคาขายไว้ที่ 38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 705 เหยียดสหรัฐต่อตัน ส่วนน้ำตาลกำหนด ราคาขายไว้ที่ 50 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 928 เหยียดสหรัฐต่อตัน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็กำลังพยายามที่จะจัดหาข้าวอีก 703,000 ตัน หลังจากที่ซื้อข้าวได้เพียง 47,000 ตัน จากการประมูลแบบ G to P เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการปรับวิธีการ ประมูลจากเดิมที่แบ่งเป็น 3 ครั้งครั้งละ 250,000 ตันนั้น จะเปลี่ยนเป็นการประมูลแบบ government-to-government (G2G) จำนวน 203,000 ตัน (ที่เหลือจากการประมูลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม) และหลังจากนั้นจะจัด ประมูลแบบ government-to-private (G2P) จำนวน 500,000 ตัน โดยคาดว่าหน่วยงาน NFA จะออกประกาศ เงื่อนไขการประมูล (Terms of Reference; TOR) รอบใหม่ (re-bidding) ในเร็ววัน โดยจะประมูลแบบ G2G ก่อน แล้วจึงจะจัดประมูลแบบ G2P ตามมา

ล่าสุดมีรายงานว่าองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ได้เลื่อนการประมูลแบบ G2G เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% (25% BROKENS, WELL MILLED LONG GRAIN WHITE RICE) จำนวน 203,700 ตัน จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม ออกไปเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน

ในปีนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวรวมประมาณ 2.4 ล้านตัน (ซึ่งยังต่ำกว่าในปี 2010 ที่มีการ นำเข้าข้าวประมาณ 2.45 ล้านตัน) ประกอบด้วยการประมูลแบบ G to G และ G to P ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ ผ่านมารวม 500,000 ตัน การจัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าภายใต้ระบบ MAV ในปีนี้รวม 805,200 ตัน การอนุมัติ ให้ผู้ค้าข้าวนำเข้า 350,000 ตัน และการอนุมัติให้ NFA จัดประมูลแบบ G to P อีก 3 ครั้งรวม 750,000 ตัน

สภาองค์การอาหารแห่งชาติได้ออกประกาศตารางเวลาของการนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MAV (Minimum Access Volume) ในปี 2017/18 โดยในเฟส 2 นี้จากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2018 และไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

รัฐบาลได้เลื่อนการใช้มาตรการราคาแนะนำ (the suggested retail price; SRP) สำหรับข้าวที่นำเข้า จากต่างประเทศและข้าวที่ผลิตในประเทศจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันที่ 27 ตุลาคม ตามข้อ เรียกร้องของผู้ประกอบการที่ต้องการเวลาในการปรับตัวก่อนที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าว

โดยทางการได้กำหนดราคาขายปลีกของข้าวขาวเกรดธรรมดาที่นำเข้า (imported regular milled rice) กำหนดไว้ที่ 40 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 745 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ขณะที่ราคาขายปลีกของข้าวขาวเกรดธรรมดา



ที่ผลิตในประเทศ (local regular milled rice) กำหนดไว้ที่ 39 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 725 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และข้าวขาวเกรดดีที่ผลิตในประเทศ (local well-milled rice) กำหนดไว้ที่ 44 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 818 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวเกรดพรีเมียมกำหนดไว้ที่ 47 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 874 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 21.17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 3.16% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.16 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 842 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.64% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 15.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 48.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 911 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.35% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 15.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.20 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 787 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 18.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 853 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.33% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 20.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าัญพิซแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 10,690 ตัน คิดเป็น 1.93% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 553,886 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 288.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าัญพิซแห่งชาติ สามารถขายข้าวได้เพียง 1 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,640 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าัญพิซแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวสาร/ข้าวกล้อง) 22,500 ตัน และข้าวหัก 2,500 ตัน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นสามารถซื้อและขายข้าวได้เพียง 4,429 ตันเท่านั้น แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 3,273 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 500 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,172 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,717 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯจำนวน 1,810 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 966 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,512 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวเหนียวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 212 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,609 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,155 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของออสเตรเลียจำนวน 100 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 974 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,519 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวเมล็ดยาวของไทยจำนวน 514 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,015 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

สำหรับข้าวหักนั้นมีจำนวน 1,156 ตัน ประกอบด้วยข้าว Granulated non-glutinous rice ของสหรัฐฯจำนวน 700 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 692 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,078 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว crushed rice ของสหรัฐฯ จำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 992 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,429 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว Granulated non-glutinous rice ของไทยจำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,638 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,067 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยมีอัตราภาษีที่ชำระเพิ่มที่ 8%

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สามารถซื้อและขายข้าวได้จำนวน 3,100 ตัน จากที่กำหนดไว้ 25,000 ตัน โดยข้าวที่มีการประมูลได้แบ่งเป็น ข้าวกล้องเต็มเมล็ด (Whole grain/brown rice) จำนวน 1,944 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทย และเป็นข้าวหักจำนวน 1,156 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดของไทยสามารถประมูลได้จำนวน 204 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,522 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวหักของไทยประมูลได้จำนวน 500 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 526 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 925 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและขายจะอยู่ที่อัตรา 8%

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ร่วมการประมูล 6 ราย และรัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 39,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561- 20 มกราคม 2562 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากประเทศไทยจำนวนรวม 21,000 ตันโดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการประมูลครั้งนี้มีราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 83,805 เยนต่อตัน

หรือประมาณ 746 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาโดยรวมภาษีแล้วอยู่ที่ 90,509 เยนต่อตัน หรือประมาณ 806 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ที่มา *Oryza.com*

### ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 228,900 ตัน ลดลงประมาณ 1.63% เมื่อเทียบกับปริมาณ 232,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 130,100 ตัน ลดลง 16.28% เมื่อเทียบกับ 155,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,300 ตัน ข้าวหอม 118,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,900 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 56.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 14.97% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 66.8%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 54,100 ตัน เพิ่มขึ้น 38.01.5% เมื่อเทียบกับ 39,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 48,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 6,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6%) จีนประมาณ 15,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.9%) กัมพูชาประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 68.75% และ 74.07% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 8,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 5,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 4,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 มีปริมาณ 11,817 ตัน เพิ่มขึ้น 7.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,041 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,485 ตัน สหรัฐฯจำนวน 514 ตัน แคนาดา 137 ตัน จีน 302 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกันยายน 2561 รวม 14,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.43 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับ 8.49 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.99 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับ 5.07 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 12.48 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 0.32% เมื่อเทียบกับ 12.52 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.66 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.64% เมื่อเทียบกับ 8.52 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบ

กับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งออกรับเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยส่งออกรับเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)  
ที่มา Trade and Industry Department

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน เนื่องจากมีแรงกดดันจากความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง ประกอบกับคาดว่าในฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงจะมีผล 361-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางการคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูที่จะถึง (summer-sown crops) จะมีประมาณ 99.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1.8%

และจากการที่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคาขั้นต่ำของข้าว (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 255 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนในการซื้อข้าวจากเกษตรกรสูงขึ้น เพราะต้องแย่งซื้อข้าวกับรัฐบาลแต่ทางการคาดว่า จะไม่มีผลต่อราคาข้าวส่งออกมากนัก เพราะค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง โดยล่าสุดค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 74.48 รูปีต่อเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Indian Ministry of Commerce and Industry) รายงานว่า รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้บริษัทส่งออกข้าวของอินเดียอีก 5 รายสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิไปยังประเทศจีนได้ ทำให้ในขณะนี้ มีผู้ส่งออกข้าวของอินเดียทั้งหมด 24 บริษัทที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางการจีนได้อนุมัติให้บริษัทของอินเดียจำนวน 19 ราย จากที่หน่วยงานของจีนได้มีการตรวจประเมินโรงงานแล้ว 24 ราย สามารถที่จะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิไปยังประเทศจีนได้ และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เริ่มมีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจำนวน 100 ตัน ไปยังประเทศจีนเป็นล็อตแรกแล้ว

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 112.67 พันล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (111.63 พันล้านลูกบาศก์เมตร) ประมาณ 0.93% แต่ลดลง 2.04% เมื่อเทียบกับ 115.02 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บมีประมาณ 120.09 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 70% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา Oryza.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 184,360 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 175,962 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 17,940 ตัน ลดลงประมาณ 19.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,965 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 166,419 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,997 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 27,382 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 36,221 ตัน ฝรั่งเศส 22,582 ตัน เนเธอร์แลนด์ 23,223 ตัน โปแลนด์ 9,688 ตัน อิตาลี 18,426 ตัน โปรตุเกส 16,368 ตัน เบลเยียม 11,786 ตัน สเปน 11,393 ตัน เยอรมนี 11,237 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,218 ตัน สวีเดน 3,797 ตัน บัลแกเรีย 4,122 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 มีการส่งออก 27,231 ตัน ลดลง 36.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,140 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 20,860 ตัน ลดลงประมาณ 44.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,547 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 6,371 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 13.90% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,594 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,910 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 13,715 ตัน สเปน 3,739 ตัน โปรตุเกส 5,462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 671 ตัน โปแลนด์ 792 ตัน โรมาเนีย 342 ตัน กรีซ 408 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2018/19 (เริ่มเมษายน 2019) อาร์เจนติน่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.223 ล้านตัน ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 1.3 ล้านตัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนลดลง ส่วนการส่งออกข้าวในปี 2018/19 นั้น คาดว่าจะมีประมาณ 400,000 ตัน ลดลงจากปี 2017/18 ที่คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 450,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

